



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1527 13 tháng 10 năm 2024

*Khai Triển*

*Khai triển chơn hồn không bận rộn  
Quý thương đồng loại chiếu phần hồn  
Quán thông đời đạo tự sanh tồn  
Chuyển biến vô cùng pháp pháp thông*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1998**

---

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Làm người tại sao phải chịu cảnh sanh tử luân hồi ?
- 2) Tại sao phải thực hành tự cứu ?
- 3) Vui hành trong thanh tịnh là hành làm sao ?
- 4) Tâm tình phát triển giữa Trời và Đất nằm ở đâu ?
- 5) Tình thương sống động có nhiệm vụ gì ?
- 6) Tất cả đều do tâm tạo thành là tại sao ?
- 7) Duyên lành do đâu mà có ?

**1) Atlantic city, 17/07/98 5 : 50 AM**

**Hỏi : Làm người tại sao phải chịu cảnh sanh tử luân hồi ?**

Đáp : Thừa đối với người tu không thật thà, lại càng xảo trá hơn người thường, đại trí không mở, khó trở về với tự nhiên và hồn nhiên, khó cảm ứng được nguyên lý của Trời Đất mà tu

**Kệ :**

*Không hành khờ đại mê mờ ngu  
Học hỏi không thành lại khó tu  
Mê chấp đủ điều không giác thức  
Thực hành sanh tử cũng như mù*

**2) Atlantic city, 18/07/98 6 : 20 AM**

**Hỏi : Tại sao phải thực hành tự cứu ?**

Đáp : Thừa không có thực hành thì không tiến, không tu trong thực hành thì sẽ không có kết quả, tu sửa trong thực hành mới thật là tu. Tu theo như làm kiêu, chết thác ra ma, trí ý không phát triển, tội tình vẫn cuu mang

**Kệ :**

*Ước mong tiến tới thiên đàng tịnh  
Khó thức khó tu lại khó mình  
Tự giải tình đời nay được độ  
Thâm sâu chơn pháp lại càng mình*

**3) Atlantic city, 19/07/98 4 : 45 AM**

**Hỏi : Vui hành trong thanh tịnh là hành làm sao ?**

Đáp : Thừa vui hành trong thanh tịnh là đạt được một tập quán tốt, biết được sự nhìn thấy nghe nói đều do đáng toàn năng ân ban. Biết được điều này thì lúc nào cũng an yên tự tại, tu để qui về một mối sáng suốt và thanh tịnh

**Kệ :**

*Tâm giao cảm thức điều lành tiến  
Chẳng có lo âu chẳng có phiền  
Đời đạo song hành không cực nhọc  
Tình thương đạo đức thức triền miên*

**4) Atlantic city, 20/07/98 6 :25 AM**

**Hỏi : *Thâm tình phát triển giữa Trời và Đất nằm ở đâu ?***

Đáp: Thừa thâm tình phát triển giữa Trời và Đất nằm ở trung tâm bộ đầu, diễn tâm cảm thức thanh nhẹ và hóa giải nghiệp lực của nội tâm

**Kệ :**

*Trung tâm phát triển tự mừng thầm  
Quý mến trung ương tự phát tâm  
Thanh tịnh trong lòng không ý dục  
Bền lâu thực hiện tự xuyên tâm*

**5) Atlantic city, 21/07/98 6 : 15 AM**

**Hỏi : *Tình thương sống động có nhiệm vụ gì ?***

Đáp : Thừa tình thương sống động lúc nào cũng cảm động lòng người, hiểu được giá trị của tình thương thì không bao giờ xa lìa, xác xa nhưng tâm không xa

**Kệ :**

*Sờ sờ trước mắt tự phân qua  
Nhớ nhớ thương thương lại thật thà  
Quý mến thâm tình không ghét bỏ  
Cùng chung xây dựng chẳng còn xa*

**6) Atlantic city, 22/07/98 5 : 40 AM**

**Hỏi : *Tất cả đều do tâm tạo thành là tại sao ?***

Đáp : Thừa tâm là sự sáng suốt lớn rộng tùy theo sự dẫn thân của hành giả, gieo nhân lành sự sáng suốt sẽ được bình tâm và ổn định hơn

**Kệ :**

*Qui nguyên giềng mối chẳng còn hờn  
Sửa tiến tâm linh lại biết ơn  
Luyến tiếc thâm tình trong đạo pháp  
Về nơi thanh nhẹ tự qui hườn*

**7) Atlantic city, 23/07/98 5 : 15 AM**

**Hỏi : *Duyên lành do đâu mà có ?***

Đáp : Thừa duyên lành do sự thành tâm của mọi người đóng góp sẽ hình thành, trong bất ngờ và không suy tính

**Kệ :**

*Tự nhiên thanh nhẹ lại hình thành  
Phá chấp giải mê tự tiến thân  
Phật Pháp tràn đầy duyên tận độ  
Từ bi rộng mở tự minh phân*

---

## TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” 18/9/1988 (tiếp theo)

**Bạn đạo:** Con, con mong mỗi cho mọi người tha thứ và hiểu cho chính con.

**Đức Thầy:** Con cũng không nên cầu xin cho lắm: Con mong rằng Con sẽ gặp nhiều tai nạn hơn; thì lúc đó họ thấy Con là người cần cứu. Cái đó nó hay hơn!

Cho nên, tại sao thầy chúc Con gặp nhiều tai nạn? Vì Con đã thấy đời không có thật, tại nạn làm sao mà diệt được phần hồn của Con? Cho nên trong cơn thử thách đó mới làm phổ độ được chúng sanh; Con hiểu không?

Cho nên những người bần tiện thì hay nói bậy bạ, vô trách nhiệm; nhưng mà tương lai nó sẽ mang cái bệnh, rồi nó mới có cơ hội thức tâm. Cho nên, Quan Âm đâu có đi kêu người ta thức tâm; nhưng mà người ta nhìn Quan Âm lâu rồi người ta thức tâm!

Cho nên, hành động của chúng ta phải là một vị Bồ Tát, thương yêu và tha thứ! Lúc nào cũng nuôi dưỡng cái đó; không dùng cái miệng tranh chấp. Con bị ít chớ Thầy bị nhiều lắm; không có giây phút nào không có người ta không chửi thề: chồng tu, vợ tu, cũng chửi; mà cha tu, con cũng tu, cũng chửi; mà tu trật, về cũng lôi ông Tám ra chửi! Thì không có giây phút nào không có người ta chửi! Nhưng mà Thầy vẫn vui.

**Bạn đạo:** Vì Thầy thấy mấy người chửi thề, Thầy mới có cơ hội giúp họ.

**Đức Thầy:** Vì sao? Họ nhắc Thầy; thì Thầy có nhiệm vụ phóng từ quang cho họ, mà thôi; cho họ bình an.

Người đời nói, “Người ta chửi Ông, mà sao Ông ngu vậy, Ông cho từ quang họ?” Luật của Trời! Phải học từ bi bằng cách đó!

**Bạn đạo:** Dạ kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn hữu: đến đây đã chấm dứt chương trình vấn đáp ngày hôm nay. Chúng con xin cảm ơn Đức Thầy!

**Đức Thầy:** Thành thật cảm ơn các bạn đã đóng góp trong video, để cho anh em Năm Châu có cơ hội chiêm ngưỡng và thực hành đi tới mục đích tốt ở tương lai.

## THIỀN VIỆN QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” - AMPHION

### THUYẾT GIẢNG

*Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa quý đại biểu, hôm nay là ngày 19 tây, tháng 6, năm 1988, cũng là ngày thứ nhì của khóa học "Thanh Tịnh." Chúng con thành tâm kính mời Thầy ban luồng điển cho chúng con.*

**Đức Thầy:** Hôm nay là buổi thứ nhì của Khóa Thanh Tịnh,

Chúng ta đã về đây chung sống an vui của một bản chất tâm thường của loài người, giữa loài người và loài người. Nhưng mà người thường, người đời luôn luôn trong tâm họ đã cấy nhiều sự động loạn bằng lý thuyết, tư tưởng, mất trật tự rất nhiều. Nếu không hướng về phần tu học thì không có cách nào tháo gỡ những sự rối ren trong nội tâm. Những nhà cách mạng tại thế đã tìm ra đúng phương hướng để cứu độ con người sống được an bình, vui khỏe. Nhưng mà tới ngày hôm nay vẫn chưa có kết quả, và vẫn chưa đi đến đâu được hết! Vì con người, sự sống bị giới hạn! Cho nên cách mạng không bao giờ thành công được! Chỉ có cách mạng bản thân mới có kết quả đời đời bất diệt ;

Cho nên, tìm con đường tu học là cách mạng bản thân, vừa tâm lẫn thân. Tâm chúng ta không hiểu được sự cấu trúc do đâu mà kết thành một chơn tâm tại thế! Nhìn lại một cái thể xác siêu diệu hiện tại, chúng ta dòm, người thể gian không có ai có thể chế cái luật rõ rệt như ta đã mang xuống trần gian, và sự hiện diện của thể xác này. Từ luật trật tự cho luật sản xuất tinh vi khoa học ngày hôm nay cũng là người mang xác thân làm! Còn về con đường tu học là siêu nhiên! Thì sự siêu nhiên đó, chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta cảm thức được sự siêu nhiên?

Nếu chúng ta muốn trở về với sự siêu nhiên đó, ít nhất căn bản sự sống hiện tại chúng ta phải sống trong trật tự cái đã! Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, là lập lại trật tự cho bản thân! Một sự trách móc, đưa đời bất chánh là phá hoại sự cấu trúc của siêu nhiên;

Cho nên chúng ta mới thấy 2 cái luật rõ ràng: một luật phá hoại, và một luật kiến thiết kiến trúc thăng hoa tư tưởng. Bây giờ chúng ta mới nhìn lại: cái thể xác của chúng ta có thể dự tại trần được bao lâu?

Khi mà nhìn thấy rõ thực chất của chính mình, không có thể lưu lại vĩnh cửu tại thế gian, thì chúng ta mới thấy rõ cái luật nào mà chúng ta phải chọn để thăng hoa ngay bây giờ. Chúng ta chỉ chọn một cái luật kiến thiết xây dựng tới vô cùng từ tâm lẫn thân, tức là tu! Ở đời, nghe tới chữ “Tu” là sợ lắm rồi!

Cho nên ngày hôm nay, nhóm Vô Vi đã phát minh và khai triển Khoa Học Huyền Bí trong nội thức để đem cho con người, cống hiến cho con người, và để cho con người thấy rõ rằng nếu ta tu, ta là đứng trong giới Khoa Học Huyền Bí rõ mớ được, khai triển được, phát minh được tâm thức cứu độ trần đây sự sáng suốt;

Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng cảm thức rõ đường đi, và chúng ta phải tự đi, dần thân và hy sinh những tánh hư tật xấu mới thể hiện đạo đức giữa quần sanh, rồi đồng tu, đồng tiến.

Nam phụ, lão ấu, già trẻ cũng có quyền tham gia đề nghiên cứu và đề nhìn nhận vị trí sẵn có của chính mình, và chính mình phải dần thân trong một ý chí thăng hoa của vô cùng.

Đó là trật tự của trần gian. Nhưng mà một ý chí cứu rỗi chính mình phải sắp đặt cho mình.

Đã đặt rằng Chúa, hay là Thượng Đế, đã cho một phép lành, phép lạ xuống thế gian; thì những phép lạ là ai?

Thông truyền rất lâu rồi, “Phép lạ, phép lạ”; nhưng mà chúng ta là thể xác này là một phép lạ của Chúa, của Phật, của Trời ban! Toàn bộ nằm trong nguyên lý sanh, tử, và tiến hóa vô cùng không ngừng nghỉ! Con tim các Bạn còn đập là còn làm việc! Không có bao giờ các Bạn được nghỉ đâu!

Học hỏi, học hỏi, học hỏi; tiến hóa, tiến hóa không ngừng nghỉ! Thể hiện trước mắt: sanh, lão, bệnh, tử, khổ ; rồi hồi sinh!

Ngày nay sự hiện diện ở trong căn phòng này, và tâm tư của mọi người hướng thượng và hiểu được khả năng sẵn có của chính mình, là chúng ta đang hồi sinh trong một ý chí thăng hoa !

Nó rất rõ ràng: mọi sự việc của càn khôn vũ trụ đều có trật tự và không có thể lẫn lộn được; triệu triệu người, mặt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng giống nhau; mà nhìn rất khác nhau; có phải là trật tự siêu nhiên và một phép lạ của Bè Trên đã cho chúng ta thấy sự hiện diện của chúng ta là tạm, nhưng mà luôn luôn có sự hiện diện ở mặt đất để học và tiến hóa ? Không còn mong muốn một phép lạ nào hơn phép lạ chúng ta đang chung sống và khai triển này !

Chúng ta nên mạnh dạn trong thanh tịnh, và thăng hoa tư tưởng để giải tỏa những sự phiền não sai quấy mà nó ô bám trong đầu óc của chúng ta hiện tại!

Gặp được ngoại cảnh thì khôi phục được nội cảnh trật tự trong tâm! (*còn tiếp*)

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### *Hành Trình*

*Hò ơi! Hiện diện nguyên linh  
Người người hoan hỷ hành trình tự tu  
Tình thương giải mở đắp bù  
Giải mê phá chấp, hò ơi!  
Giải mê phá chấp trùng tu hoài hoài.*

*Hò ơi! Sống động hằng ngày  
Say sưa mùi đạo vui vầy cảm giao  
Sống chung tương hội thưở nào  
Tình thương huynh đệ, hò ơi!  
Tình thương huynh đệ bước vào quý thương.*

*Hò ơi! Tiên bối mở đường  
Dạy cho hiểu đạo hướng gương Phật Trời  
Cảm thông thức giác hợp thời  
Cùng chung bàn bạc, hò ơi!  
Cùng chung bàn bạc rõ ơn Cha Trời.*

*Hò ơi! Giải quyết chuyện đời  
Tập trung nguyên ý hợp thời giải mê  
Chẳng còn loạn động bối bê  
Vô sanh chánh gốc, hò ơi!  
Vô sanh chánh gốc trở về hưởng thôi.*

*Hò ơi! Cứ việc thả trôi  
Tùy duyên tiến hóa Điển ngôi rõ ràng  
Khai thông nguyên lý đạo màn  
Tự do Thanh Tịnh, hò ơi!  
Tự do Thanh Tịnh rộng đàng tiến thân./.*

***Lương Sĩ Hằng***  
***Orlando, 03-02-1992***



---

## Đề tài suy gẫm

---

### *Thanh tịnh là sao?*

**Bạn đạo:** Kính thưa Thầy, thanh tịnh có phải là lúc mình đang ở trạng thái hôn, xác phân minh?

**Đức Thầy:** Không phải! Trong thanh tịnh là nó sống đúng luật nhịp nhàng của nó, là thanh tịnh: chấn động trong nội thức của mình được hòa hợp lên, càng hòa hợp với cái chấn động của Vũ Trụ thì càng thanh tịnh. Bây giờ, các bạn thấy ánh sáng của mặt trời thanh tịnh không? Nó rất thanh tịnh, rất bình thản, chiếu cho tất cả mọi người! Đó là thanh tịnh. Chớ không phải kiếm ông Phật là thanh tịnh!

*TV Hai Không, Khoá 1 (9/1/1995)*

---

### LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024

---

	Địa điểm	Thời gian
Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”	Atlanta, Georgia USA	11/11/2024-13/11/2024



THƯ TỪ LAI VẮNG

TL 31-12-96  
Dz

H November 22 1996

Kính Thầy;

Quê con xin kính lời thăm viếng sức khỏe của Thầy sau thành kính chúc đại hội Vô Vi năm nay thành công mỹ mãn.

Con xin kính trình Thầy hai việc.

Má con sức khỏe đã hồi phục lại nhiều, con xin chân thành cảm tạ ơn Thầy những ngày qua đã ân đồ cho mẹ con một thoát tai nạn mà tiếp tục tu hành, thưa Thầy mẹ con muốn về Việt Nam họp mặt với anh chị em và con cháu sáu bao ngày xa cách, nên kính trình Thầy vào ngày 6 tháng giêng năm 1997 để mẹ con sẽ về Việt Nam, kính xin Thầy cho mẹ con đi đến nơi về đến chốn được bình an khỏe mạnh.

Điều thứ hai con xin kính trình Thầy là vào ngày 27 tháng 12 năm 1996 để là ngày thành hôn của con gái con Lý Ngọc Châu tuổi Quý Sửu kết duyên cùng Phạm Huỳnh - Quang tuổi Tân Hợi xin Thầy chứng minh và ân ban điềm lành cho hai cháu được gia đạo bình an vui vẻ; ngày xưa Thầy đã khuyên con không nên cầu bước đường tiền hôn của cháu, cho nên qua bao ngày nhìn như gia đạo đã có phần hơi yên ổn.

Kính Thầy! Con không có phước duyên để được tham dự đại hội và không được thưởng xuyên gần gũi Thầy, nhưng lòng con vẫn luôn hằng hướng nhớ đến Thầy; Hôm nay khi ngồi thiền con nghe bâng vơ đột nhiên lúc động và đã khóc thật nhiều, trong lòng tràn đầy sự an ổn và hối lỗi, nghiệp chướng nặng nề đã làm con không đến được với lương duyên yêu thương của Đức Thầy, con rất mong được yêu thương Thầy như có lần Thầy đã nhân như với con rằng: "Ràng tu đi, để biết ông Tam là ai và sẽ thưởng ông Tam". Hôm nay con xin cúi lạy Đức Thầy chân thành an ổn sám hối.

103.



các tội lỗi trong quá khứ và hiện tại, xin nhân tất cả tội lỗi để hoá giải nghiệp chướng trên, cúi xin Bồ Đề và Đức Thầy ân chiếu thanh quang diệu lành cho con trẻ mình tâm đấm lia nghiệp chướng, theo bước chân lành nguyên của Thầy, con xin tự huỷ phải cố gắng sửa sai, cố gắng thật nhiều để đạt được sự thanh tịnh, chỉ có khi đó con mới thật sự xứng đáng dâng hiến quả quý cho Đức Thầy và trả một phần nào công Đức Thầy đã khó nhọc vì chúng con.

Con cũng xin kính trình Thầy sức khỏe con đạt khá nhiều, không còn bị khó thở như trước, chỉ còn bao tử thỉnh thoảng vẫn còn hành con những khi ngồi thiền thì nhẹ bớt, cho nên con tin tưởng trong tương lai con sẽ hoá giải được bệnh tật nếu con cố gắng hành pháp.

Một lần nữa con xin kính chúc Thầy được dồi dào sức khỏe để tiếp tục diu dắt chúng con trên bước đường đời càng như đường đạo.

Kính Mừng  
M M

Tai Bút: Con xin kính gửi Đức Thầy 500 đồng nhỏ Thầy làm phước đùm cho gia đình con, chân thành cảm ơn Thầy

(104)

Pattaya, ngày 31/12/96

N M ,

Thầy đã nhận được thư con tràn đầy tâm thức mong muốn. Con muốn cầu xin thành sự và con sẽ nhìn rõ duyên tánh của mỗi người có, khi chúng ta thành tâm thì tai nạn sẽ qua, tu hành sẽ tiến. Chuyện mẹ con ở Việt-Nam là bình thường, không có chuyện gì phải xin xỏ, tiện thì cứ đi, không sao. Đối với Trời Phật lúc nào cũng thành tâm tu tiến sửa mình. Con biết con gái con lấy chồng, con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng; đó là duyên nghiệp của chính nó. Luật nhân quả dẫn dắt chúng nó tiến hóa. Nhân tốt sẽ có quả tốt, thành vợ thành chồng, tức là người của xã hội; phải tạo điều lành cho xã hội, tương lai sẽ có kết quả tốt. Người tu thì phải tận tâm, sửa mình tu tiến thì mới có kết quả. Thế gian này làm phước được phước. Cảm ơn số tiền con đóng góp cho người nghèo, Thầy sẽ thực hiện đúng đắn theo ý nguyện của con. Tu là sửa, hướng về thanh tịnh mà tu mới gặt hái được kết quả triết lý tốt đẹp của trời phật mà hành sự. Tin nơi khả năng thực hành của chính mình, không nên tin những khả năng hay là mong muốn nhiều, tạo loạn cho chính mình. Chúc con vui tiến.

Quí thương,



Lương Sĩ Hằng,



---

## THÔNG BÁO của Hội ái hữu VôVi (Nam California)

---

Kính thưa quý bạn đạo,

Hội ái hữu VôVi (Nam California) xin trân trọng thông báo.

Lễ giỗ của Đức Tổ Sư sẽ được tổ chức tại Trụ Sở Xây Dựng vào chủ nhật, ngày 10/11/2024.

Chương trình Từ 10:00 đến 1:00 giờ gồm:

- Niệm Phật
- Xem lại hình ảnh và tiểu sử hành đạo của Ngài
- Chung thiên nghe băng giảng Sám Tu Hành của Đức Tổ Sư
- Văn nghệ
- 1:00 PM dùng cơm chay

Xin kính mời quý bạn đạo vui lòng đến dự đông đủ để tưởng nhớ công ơn của người sáng lập Pháp Lý VôVi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nhờ đó mà chúng ta có được phương pháp hành tu giải tiến tâm linh của chúng ta.

Xin quý bạn vui lòng mặc đồ trắng.

Cảm ơn quý bạn đạo,

Ngày 06 tháng 10, năm 2024

Lê Thị Lệ Hoa

Hội trưởng HAHVV (Nam California)

---

### Thông báo video & Audio Tuần Lễ 41, 12-10-2024

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Thiên Chung Đêm ngày 1, Đêm trước Đại Hội

<https://youtu.be/cceErJc8inw?si=GQPV9pIIU5kKgNt3>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giềng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

CKBV lúc Thầy còn tại thế

<https://youtu.be/ZdBUui8iIQo?si=WfmbaypcHxiluH7K>

10-2024 Tặng học bổng và xe đạp tại Bình Thuận

<https://youtu.be/LY56Is8DqhU?si=yJ9OzpdPxAUXk5RK>

10-2024 Đem quà đến tận Buôn làng xa cho người nghèo khó neo đơn bệnh nặng

<https://youtu.be/PMYwDh12LuQ?si=jVFiF7rTDg3djr8O>

10-2024 Cho gạo người nghèo đói tới xin

[https://youtu.be/tvbAXOI\\_ZJk?si=rnBrpvZ6GoF704Ay](https://youtu.be/tvbAXOI_ZJk?si=rnBrpvZ6GoF704Ay)

10-2024 Đi giúp những bệnh nhân phong cùi chỗ ít người đến

<https://youtu.be/zoRJzRB0PUs?si=fNDrYIv8Y0j6qD3U>

10-2024 Phát gạo cho người nghèo khó khăn ở Huế

<https://youtu.be/hazanENs3sw?si=pBGcE-zp2fgNC-Zj>

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Mục Bé Tám Cuốn 36 câu 1025 tới 1058 - Tháng 11 năm 1993 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/-aUwqyc8mQE?si=SntlBwAPDx0WI8rz>

Mục Bé Tám – Sách Nói

[http://vovi.org/vn/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1129&Itemid=310](http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1129&Itemid=310)

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1527 ngày 13-10-2024

<https://youtu.be/Ye-WWNpcZDk?si=GytNSbPOxKSt3N5v>

Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 28 – 190c - Cuộc Hành Trình Vancouver và Các Tiểu Bang Hoa Kỳ, phần 3 (tt và hết)

<https://youtu.be/8eH5kBK9KDw?si=xyuYIC6TA5hfUcie>

Ban video kính mời

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Chơn linh ông: **Lên Văn Bình** sinh năm 1957 đã ra đi hồi 11h 53 phút ngày 2/10/2024 (30/08 âm), tại thôn 8 xã Dak Ha, Huyện Dak GLong, Tỉnh Dak Nông, hưởng thọ 68 tuổi, , được siêu thăng tịnh độ. Gia đình bạn đạo **Lên Văn Bình** thành thật cảm ơn quý bạn đạo.  
Nam mô a di đà phật